



Chứng nhận Song ngữ (Seal of Biliteracy)

Chứng nhận Song ngữ là chứng chỉ được cấp để công nhận những học sinh đã học và đạt được trình độ thông thạo hai ngôn ngữ trở lên trước khi tốt nghiệp trung học.

Chứng nhận khuyến khích học sinh học một hoặc nhiều ngôn ngữ mới đồng thời tôn vinh ngôn ngữ, văn hóa và kinh nghiệm mà học sinh đã có. Ngoài ra, chứng nhận còn cung cấp cho các nhà tuyển dụng tương lai và các tổ chức sau trung học bằng chứng rõ ràng về kỹ năng ngôn ngữ của học sinh.

Đạt Chứng nhận Song ngữ

Tiểu bang Colorado đã thông qua Chứng nhận Song ngữ là một lựa chọn về bằng tốt nghiệp trung học vào ngày 30 Tháng Ba 2017, đặt ra tiêu chí tối thiểu và yêu cầu các học khu học xây dựng quy trình và tiêu chí để học sinh phấn đấu đạt chứng nhận. Jeffco là một trong 70 học khu/trường học ở Colorado hiện cung cấp Chứng nhận Song ngữ, với những học sinh đầu tiên đã được chứng nhận vào năm 2019.

Tất cả học sinh Jeffco đáp ứng tiêu chí tiểu bang hoặc học khu về tiếng Anh và một ngôn ngữ bổ sung đều đủ điều kiện nhận Chứng nhận. Những học sinh quan tâm nên liên hệ với đội ngũ Chứng nhận Song ngữ của trường trung học của mình để bắt đầu quá trình và xây dựng kế hoạch hành động nhằm đáp ứng các tiêu chí trước khi tốt nghiệp trung học.

Các ứng viên có thể được công nhận khi tốt nghiệp. Những học sinh được nhận cuối cùng sẽ nhận chứng nhận qua thư vào mùa thu. Học sinh cần đưa ra yêu cầu để có thể nhận bằng điểm cập nhật và bằng điểm này sẽ phản ánh các ngôn ngữ mà học sinh có thể nói, đọc, viết và hiểu.

Tiêu chí Ngôn ngữ Thế giới

Lựa chọn 1: Dành cho học sinh đã hoàn thành khóa học bằng một ngôn ngữ

Chứng nhận Song ngữ Colorado: Hoàn thành bốn năm khóa học ngôn ngữ thế giới tương đương trình độ trung học bằng một ngôn ngữ cùng với điểm trung bình GPA từ 3.0 trở lên cho các lớp đó

Chứng nhận Song ngữ của Jeffco: Hoàn thành bốn năm khóa học ngôn ngữ thế giới tương đương trình độ trung học bằng một ngôn ngữ cùng với điểm trung bình GPA từ 3.0 trở lên cho các lớp đó **VÀ** chứng minh trình độ nói mức trung cấp

Lựa chọn 2: Dành cho những học sinh chưa có WL (ngôn ngữ thế giới) 4 năm và/hoặc không đạt điểm GPA 3.0 trong WL đó

HOẶC

Dành cho những học sinh có ngôn ngữ không có khóa học

Điểm kiểm tra đủ điều kiện **bao gồm nói, nghe, đọc và viết.**

Các bài kiểm tra được phê duyệt bao gồm các ngôn ngữ sau: *Tiếng Ả Rập, ASL, Tiếng Trung (Quan Thoại), Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Do Thái, Tiếng Hindi, Tiếng Ý, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Latin, Tiếng Ba Lan, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Nga và Tiếng Tây Ban Nha*

Lựa chọn 3: Đối với các ngôn ngữ không có khóa học **HOẶC** kỳ thi quốc gia dùng làm lựa chọn để đáp ứng tiêu chí.

LTI OPI và kỳ thi WPT



Tiêu chí tiếng Anh

Luật ban đầu về **Chứng nhận Song ngữ của Colorado** yêu cầu điểm kiểm tra đủ điều kiện của một trong bốn bài kiểm tra tiếng Anh (SAT, ACT, IB, AP) ngoài việc đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp về 4 năm học tiếng Anh với điểm trung bình GPA từ 3.0 trở lên trong các lớp đó.

Học sinh Jeffco cũng có thể đáp ứng các tiêu chí tiếng Anh cho **Chứng nhận Song ngữ Jeffco** bằng cách đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp về 4 năm tiếng Anh **VÀ một** minh chứng lực lượng lao động sẵn sàng sau trung học của Jeffco về kỹ năng đọc, viết và giao tiếp.